

**ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ TÂN
CHI BỘ TOÀ ÁN**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

BÀI DỰ THI

Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn" tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025

CHỦ ĐỀ:

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ TÂN CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

Đơn vị công tác: Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 0979.439.810

MÃ BÀI DỰ THI:.....

MÃ BÀI DỰ THI:

BÀI DỰ THI

Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn" tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025

CHỦ ĐỀ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ TÂN CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thể loại: Bài viết về gương người tốt việc tốt

Tư tưởng và tấm gương của Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân đã được Đảng và Nhà nước vận dụng, thể hiện trong từng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của đất nước. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Tòa án cả nước thấm nhuần và vận dụng một cách tích cực những lời dạy của Bác trong hoạt động xét xử, chăm lo đời sống Nhân dân gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang thông qua hoạt động xét xử đã góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ công lý. Thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch, Tòa án huyện Phú Tân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyên đề năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang với chủ đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” với khẩu hiệu thi đua "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" với phương châm "Gần dân, học dân, hiểu dân, giúp dân" để ngành Tòa án nhân dân thật sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Với mỗi cán bộ, đảng viên ở Tòa án Nhân dân huyện Phú Tân, việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng tháng, hàng quý chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai học tập tại các buổi sinh hoạt chi bộ, gắn học tập và làm theo Bác cùng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác, tập thể Tòa án Phú Tân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lấy chất lượng hiệu quả công việc làm mục tiêu hành động; đi làm đúng giờ, chấp hành nghiêm kỷ luật công tác; làm việc luôn dựa trên các nguyên tắc của luật pháp, thực thi pháp luật một cách rõ ràng, minh bạch, khách quan... Bản thân từng người tự xây dựng cho mình phong cách làm việc khoa học, tuân

thủ các quy định của người làm công tác xét xử. Khi tiếp xúc với Nhân dân là thái độ phục vụ, gần gũi, biết lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có quy chế làm việc rõ ràng cho từng người làm sao phát huy hết được năng lực, sở trường giải quyết công việc.

Năm 2024, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đã giải quyết 1.978 vụ (tăng 948 vụ so với cùng kỳ), đạt tỷ lệ 98,40%. Án Hình sự: giải quyết 65 vụ, 92 bị cáo, đạt tỷ lệ 100%. Án dân sự giải quyết 825 vụ đạt tỷ lệ 96,5%. Án Hôn nhân và gia đình: giải quyết 710 vụ, đạt tỷ lệ 99,86%. Tinh thần “gần dân, giúp dân” được thể hiện trong việc nâng cao chất lượng xét xử, mang lại công bằng cho mỗi người dân. Để làm tốt công tác xử án, bên cạnh sự liêm khiết, trong sạch thì người cán bộ phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng, khúc mắc của người dân, qua đó sẽ giúp dân, cảm hóa dân và học ở dân những đức tính tốt đẹp, những kinh nghiệm nhằm giúp cho công tác xét xử tốt hơn. Chất lượng xét xử ngày càng được nâng lên, hạn chế án bị hủy, cải sửa nghiêm trọng do lỗi khách quan của Thẩm phán, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, xét xử đúng người, đúng tội, giải quyết đảm bảo đúng thời hạn luật định, nâng cao tranh tụng tại phiên tòa, không phát sinh khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng Hình sự. Về công tác tiếp công dân, trả lời các thắc mắc, khiếu nại của đương sự và các cơ quan, tổ chức chuyên đến được thực hiện nghiêm, từ đó kịp thời nắm bắt những phản ánh của nhân dân, tránh khiếu nại đông người, vượt cấp. Tập thể đơn vị hưởng ứng và tham gia nhiệt tình những hoạt động thiện nguyện, hướng tới trẻ em, vì người nghèo... đóng góp quỹ an sinh xã hội tại địa phương với số tiền 16.746.693 đồng (gồm: quỹ phòng chống thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ nghĩa tình Tòa án). Đặc biệt, thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của người dân sau khi cơn bão Yagi đi qua, các cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị quyên góp ủng hộ số tiền 5.000.000 đồng.

Thời gian tới, Tòa án nhân dân huyện Phú Tân sẽ tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp:

- Hưởng ứng các phong trào thi của Hội đồng thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân năm 2025 và gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 17 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử; bảo đảm giải quyết các vụ, việc đúng quy định của pháp luật; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Trong đó công tác xét xử án hình sự, giải quyết án dân sự phải thực hiện tốt các bước của quá trình tố tụng, đảm bảo đúng người, đúng tội, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật, theo tinh thần của cải cách tư pháp.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp theo hướng áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, công tác giải quyết án. Từng bước thực hiện chuyển đổi số hoá theo chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong tất cả các mặt công tác. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về thủ tục hành chính khi nộp đơn khởi kiện, tham gia tố tụng và giải quyết các công việc có liên quan tại Tòa án.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền các cấp trong việc giải quyết các loại án; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới người dân trên địa bàn. Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được triển khai thực hiện một cách thường xuyên, liên tục.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn khởi kiện đúng quy định pháp luật; tiếp nhận các đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật;

Tóm lại, chăm lo đời sống Nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng và trọng tâm, là thước đo và là tiêu chí đánh giá sự hoàn thành trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với Nhân dân. Vì vậy, để tiếp tục phát huy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả trong thời gian tới thì từng cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị cần nỗ lực phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ và sở trường công tác của mình, gắn việc học tập và làm theo Bác trong thực tiễn công việc nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của đơn vị và địa phương, để xứng đáng là người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác Tòa án luôn mang ý nghĩa thời sự, chính trị quan trọng trong công cuộc đổi mới và cải cách tư pháp ở nước ta./.